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ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงถ่อน้อย  
สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 

วันที่ 6 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงถ่อน้อย                           

-------------------------------------------- 
ผู้มำประชุม 13 คน 

1. นายถาวร มีสัตย์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 1 
2. นายอดิพร รักษาศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 2 
3. นายปิยะวัช มีสัตย์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 3 
4. นายนิวัฒน์  ทากุ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 4 
5. นายไชยา  ลอยหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 5 
6. นายวัลลภ  คุณสัตย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 6 
7. นายพิพัฒน์  ศิริวรรณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 7 
8. นายธนดล  อินทะรังษี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 8 
9. นายบุญมา  มาลาอุตม์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 10 
10. นายประวิทย์ คุณวุฒิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 11 
11. นายสมร  มูลเพ็ญ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 12 
12. น.ส.ยุภาพร สุขเกิด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 13 
13. นายธนิต  เสียงใส  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

 
ผู้ไม่มำประชุม  1  คน 
 1. นายสามารถ  สมานพงษ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 9 เนื่องจาก
ป่วย (ติดโควิด-19) 
 
ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 14 คน 
 1. นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 2. นายณัฐวุฒิ  สายสะอาด รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 3. นายณัฐพล ศิริคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 4. นายภาณุวัฒน์ โสค าภา ผูอ้ านวยการกองการศึกษา 
 5. นายยอดเพชร พรหมหล่อ ผู้อ านวยการกองช่าง 
 6. นางสาวชุติกาญจน์ สายจันดา นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
 7. น.ส.ฐิติพร อุดมลาภ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 8. นางจริยา พรมหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 9. น.ส.อณัฐชาฎา บุดดีวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
 10. นายจักรพันธ์ แนววัน เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน 
 11. นายสมชาย ต้นเชื้อ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 12. นางกีรติกุล  ธรรมสาร คนงานทั่วไปปฏิบัติงานกิจการสภา 
 13. นางสาวกนิษฐา ภาณะรมย์ พนักงานจ้างทั่วไป 
 14. นางสาวรุ่งรัตน์ สายสุด พนักงานจ้างทั่วไป 
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เริ่มประชุมเวลำ  09.00  น.   
 -เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายธนิต  เสียงใส ปลัดองค์การบริหาร                   

ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เรียนเชิญ                 
นายวัลลภ คุณสัตย์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย                   
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

นายธนิต  เสียงใส 
(เลขานุการสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สร้างถ่อน้อย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565  ดังนี้ 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เรื่อง เรียกสมัย

ประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2565 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งแรก  ตามมติ                  
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ครั้ งแรก เมื่อวันที่ 27 
ธันวาคม 2564 เห็นชอบให้มีการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2565 
สมัยสามัญ เริ่มสมัยประชุมวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป มีระยะเวลา 15 
วัน ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2565  ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 นั้น 

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย มีเรื่องพิจารณาในวงงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย จึงอาศัยอ านาจตามความ ในข้อ 22 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ            
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร          
ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 6 
มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สร้างถ่อน้อย 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 
2565 นายวัลลภ  คุณสัตย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
ลงนาม 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย และเข้า

ระเบียบวาระท่ี 1  
ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่อง ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย               

ครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนด           
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย สมัยที่ 2 คือเริ่มตั้งแต่     
วันที่ 3-17 มิถุนายน 2565 ไม่เกิน 15 วัน จึงได้มีการเรียกประชุมในวันนี้                      
ในวันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ลา 1 คน คือ                   
นายสามารถ สมานพงษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 เนื่องจากป่วย ได้รับเชื้อโควิด 
19 ก็คือติดโควิดนั้นเอง ก็ขอให้ทุกท่านไม่ต้องตระหนกตกใจ เพราะต่อไปโรคนี้  
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            ก็จะเป็นเหมือนโรคไข้หวัดธรรมดา เมื่อเป็นแล้วก็หายามากินรักษาก็หาย คิดว่า
น่าจะได้ติดกันทุกคน ต่อไปนี้คนไหนไม่ติดถือว่าเชย ต่อไปก็จะเป็นโรคไข้หวัด
ธรรมดา เมื่อเป็นแล้วก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดี  

ทีป่ระชุม  -รับทรำบ 
 
ระเบียบวำระท่ี 2   เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
   -รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565  
นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) - ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สร้างถ่อน้อย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 
เลขานุการสภา ก็ได้จัดพิมพ์และแจกจ่ายให้แก่สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านแล้ว ก็
ขอให้ท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมว่ามีข้อความผิด ตกหล่นหรือไม่อย่างไร  
ก็ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ือจะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ถ้าหากว่าไม่มีท่านเสนอหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส าเนารายงาน 

การประชุมแล้ว ผมก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ 
มติที่ประชุม  -รับรองรำยงำนกำรประชุม สมัยสำมัญท่ี 2 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 14  

มกรำคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่อง เพื่อทรำบ 

3.1 การจัดท าประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
นายวัลลภ  คุณสัตย ์
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -วาระนี้ก็จะเป็นวาระเพ่ือทราบ ซึ่งท่านปลัดธนิต เสียงใส ก็ได้จัดท า

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิก
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ซึ่ งผมก็ได้ลงนามในประกาศไปแล้วเมื่อวันที่  9 
พฤษภาคม 2565 ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ก็ขอเชิญเลขานุการ ชี้แจงให้ที่ประชุม
ทราบต่อไป 

นายธนิต  เสียงใส 
(เลขานุการสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) –เรียนประธานสภา สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสามบัญญัติให้รัฐพึงจัดให้
มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวล
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าวและพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 
5 ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมี
คุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทาง
จริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทาประมวลจริยธรรม ข้อก าหนดจริยธรรม และ
กระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ .ศ. 2563 
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ประกอบกับมติคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม  ในการประชุมครั้งที่ 
2/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึง
ก าหนดให้มีประมวลจริยธรรม สมาชิกสภาท้องถิ่นไว้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ประมวลจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 2 ในประมวลจริยธรรมนี้ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร 

“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภา
เทศบาล สภาองค์การบริหารส่วนต าบล สภาเมืองพัทยา และสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งแต่ไม่รวมถึงสภากรุงเทพมหานคร 

“สมาชิกสภาท้องถิ่น” ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาเมืองพัทยา 
และสมาชิกสภาท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งแต่ไม่รวมถึงสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 

ข้อ 3 สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ 
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยต้องด ารงตน ดังต่อไปนี้ 

(1) ปกป้อง ดูแล และยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ พิทักษ์รักษาไว้
ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติ และไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อม
เสียต่อเกียรติภูมิของชาติ 

(๒) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และเคารพ
ความแตกต่างของแต่ละศาสนา 

 (๓) จงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(๔) ยึดมั่นและธ ารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๕) เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
ข้อ 4 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกท่ีดี
และรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยอย่างน้อยต้องด ารงตน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็ม
ความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ 
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 

(๒) ไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือต าแหน่งของตน ไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น
ประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 

(๓) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส าหรับ
ตนเองหรือผู้อ่ืนในประการที่อาจท าให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

(๔) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
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(๕) ไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้เกิดความเข้าใจผิด 
หรือเพ่ือผลประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 

(๖) ไม่กระท าการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการด ารง
ต าแหน่ง 

(๗) แสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเม่ือปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือ
ผิดพลาด 
ข้อ 5 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงกล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม โดย
ต้องด ารงตน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นกลาง และปราศจากอคติ โดยไม่
หวั่นไหวต่ออิทธิพลแรงกดดัน หรือกระแสสังคม อันมิชอบด้วยกฎหมาย 

(๒) ยึดมั่นในกฎหมายและไม่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพ่ือเอ้ือประโยชน์
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 

(๓) ค านึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 
(๔) ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อ านาจในทางท่ีผิด การฉ้อฉล 

หลอกลวง หรือการกระท าอื่นใดที่ทาให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(๕) เปิดเผยหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันอยู่ในความรับผิดชอบของตน อย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วนและไม่บิดเบือนแก่ประชาชน 
ข้อ 6 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความ
ผาสุกของประชาชนโดยรวม และมีจิตสาธารณะ โดยอย่างน้อยต้องด ารงตน 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีอุดมการณ์ในการท างานเพ่ือประเทศชาติและต้องถือเอา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 

 (๒) ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย 

(๓) ไม่น าข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของราชการ ซึ่งตนได้มาใน
ระหว่างอยู่ในต าแหน่งไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เอกชน ทั้งในระหว่างการด ารง
ต าแหน่งและเมื่อพ้นจากต าแหน่ง 

(๔) มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยมุ่งหมายให้ทุกภาคส่วนในสังคม
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมผาสุก และสามัคคีปรองดอง 
ข้อ 7 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยอย่างน้อย
ต้องด ารงตน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน      
ที่มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

(๒) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ 
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(3) อุทิศเวลาแก่ราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจหรือ
กระท าการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 

(4) เอาใจใส่ทุกข์สุขและรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและรีบ
หาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและเท่าเทียมกัน 

(5) รักษาความลับของราชการ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และ
อ านาจตามกฎหมาย 

(6) รักษาทรัพย์สินของราชการและใช้ทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์อย่างประหยัด คุ้มค่า ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่
จ าเป็น และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 
ข้อ 8 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ โดย
อย่างน้อยต้องด ารงตน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ปราศจากอคติ 
และไม่เลือกปฏิบัติโดยการใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือเหตุผลของ
ความแตกต่าง ทางเชื้อชาติ ถิ่นก าเนิด ศาสนา เพศ เพศสภาพ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกาย สุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม รวมทั้งเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ 

(๒) ปฏิบัติต่อประชาชน ผู้ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องอย่างให้เกียรติ 
(3) ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าไปก้าวก่าย 

หรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการ การด าเนินงาน การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน 
เลื่อนต าแหน่ง เลื่อนเงินเดือนและการด าเนินการทางวินัยหรือการให้พ้นจาก
ต าแหน่งของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าพนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ 

(4) ไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิด           
ก้าวก่าย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองหรือผู้อื่น 

(5) ปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อทาธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐตาม
ระเบียบ และข้ันตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ข้อ 9 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของ

 ทางราชการโดยอย่างน้อยต้องด ารงตน ดังต่อไปนี้ 
(๑) รักษาจรรยาของตนให้ดี น้อมน าพระบรมราโชวาท หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและหลักค าสอนทางศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิต 
(๒) เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี ด้วยการเคารพและปฏิบัติตาม

กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
(๓) ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัว 

และโดยหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสาธารณชน 
(๔) เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

อันดีงาม รวมทั้งรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย 
(๕) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืน ไม่แสดงกิริยาหรือใช้

วาจา อันไม่สุภาพอาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 
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(๖) วางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน และระมัดระวังมิให้การ

ประกอบวิชาชีพอาชีพ หรือการงานของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลใน
ครอบครัวของตน มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชน 

(๗) ไม่รับของขวัญ ของก านัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืน 
และจะต้องดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติ
เช่นเดียวกันด้วย เว้นแต่เป็นการรับจากการให้โดยธรรมจรรยาและการรับที่มี
บทบัญญัติแห่งกฎหมายให้รับได้ 

(๘) ไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จน
เป็นเหตุท าให้ผู้ถูกกระท าได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรือกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยผู้ถูกกระท า อยู่ในภาวะจ ายอมต้องยอมรับในการกระท านั้น และไม่น า
ความสัมพันธ์ทางเพศท่ีตนมีต่อบุคคลใด มาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพลครอบง าให้ใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด 

(๙) ไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล 
หรือผู้มีความประพฤติหรือมีชื่อในทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนต่อความ
เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
ข้อ 10 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงรักษาไว้และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่นและมติของที่ประชุมโดยเคร่งครัด โดยอย่างน้อยต้องด ารงตน 
ดังต่อไปนี้ 

 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และไมก่ระท าการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของ
ประเทศชาติและสภาท้องถิ่น 

(2) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องกล้ายืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ยึดมั่น
หลักการในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติใดๆ 

(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อ่ืน ไม่
แสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ มีลักษณะเป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท เสียดสี
หรือใส่ร้ายป้ายสีบุคคลใด หรอืน าเอาเรื่องที่เป็นเท็จมาอภิปรายแสดงความเห็นใน
ที่ประชุมหรือที่อ่ืนใด 

(4) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องไม่แสดงอาการข่มขู่ อาฆาตมาดร้าย หรือใช้กา
ลังประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นในที่ประชุม บริเวณสภา หรือที่อ่ืนใด 

(5) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องอุทิศเวลาให้แก่การประชุม โดยค านึงถึงการ
ตรงต่อเวลาและต้องไม่ขาดการประชุมโดยไม่จ าเป็น เว้นแต่ในกรณีเจ็บป่วย หรือมี
เหตุสุดวิสัย 

(6) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาข้อบัญญัติ ญัตติ กระทู้ หรือเรื่องร้อง
ทุกข์ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมโดยเร็ว 

(7) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาและให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งใดตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย 
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(8) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องระมัดระวังการปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคคลใกล้ชิดมิให้มีการกระท าใดๆ อันเป็นที่เสื่อมเสียแก่สภาท้องถิ่น 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(9) สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมหรือต่อสาธารณะ เมื่อ
พบเห็นการกระท าที่ท าให้ราชการ ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย การใช้อ านาจ
ในทางท่ีผิด และการทุจริตประพฤติมิชอบของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่นให้เกียรติและเคารพต่อสถานที่ และส ารวมกิริยาวาจาในที่
ประชุมสภา 

(11) สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดทราบถึงข้อเท็จจริงที่อาจท าให้ตนขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นแจ้งประธานสภา
ท้องถิ่นทราบ 
ข้อ 11 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ านาจสภาท้องถิ่น เพ่ือให้
การตราข้อบัญญัติท้องถิ่น การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การจัดท าบริการ
สาธารณะ และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  เหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบท สภาพปัญหาและความเสี่ยงทางจริยธรรม ภูมิสังคม ความ
เป็นอยู่และวิถีของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และ
จารีตประเพณีอันดีงาม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ข้อ 12 ให้บุคคล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานอ่ืนที่สภาท้องถิ่น
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางานยึดถือปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ด้วย นายวัลลภ คุณสัตย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสร้างถ่อน้อยลงนาม ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565  ส าหรับ
ประมวลจริยธรรมนี้ ก็จะมีทั้งของคณะผู้บริหารท้องถิ่น และข้าราชการ ซึ่งจะเป็น
ตัวก ากับและแนวทางในการปฏิบัติตน ซึ่งก็จะอยู่ในอ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ประมวลจริยธรรมนี้ จะเป็นแนวทางในการด ารงตนของสมาชิกสภา  

อบต. ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านได้อ่านและท าความเข้าใจและน าไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดอ่านดูแล้วมีข้อ
สงสัยอย่างไร ก็สอบถามได้ ในการจัดท าประมวลจริยธรรมนี้ก็ท ากันทั้งประเทศ 
ทุกระดับ ถ้าไม่มีอะไรสอบถามหรือสงสัยก็ขอมติรับทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ 
(นายก อบต.สร้างถ่อน้อย)  -เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย สมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เลขานุการาสภา ผู้ทรงเกียรติตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ขอน าเรียนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล            
สร้างถ่อน้อยทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของทีมงานของคณะผู้บริหาร สืบเนื่องจาก 
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ในต าแหน่งสายงานของผู้บริหาร นายสมศักดิ์ สุนทรพินิจ รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้ลาออกด้วยเหตุผลต่างๆ เพ่ือไปประกอบอาชีพส่วนตัว
และดูแลครอบครัว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ผมก็ยังเสียดายและก็ได้พูดคุย
กันเรียบร้อยแล้ว หลังจากท่านลาออกผมได้แต่งตั้งนายณัฐวุฒิ สายสะอาด ขึ้นเป็น
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแทน และแต่งตั้งนายอุบล กุลวงศ์  เป็น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งวันนี้มาไม่ได้เพราะป่วยติดโควิดก็
ต้องกักตัวอยู่บ้านสักระยะหนึ่ง ส าหรับเรื่องที่ 2 ก็คืองานในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ผมก็ได้รีบด าเนินการ และลงนามในสัญญา     
ไปหมดแล้ว และก็มีลงมือก่อสร้างไปบางส่วนแล้ว งานที่ล่าช้าก็คงเหลือแต่ง             
ขยายเขตไฟฟ้าผมก็จะตามให้อีกที ช้าทุกปีก็ด้วยสาเหตุการไฟฟ้าจังหวัด
อ านาจเจริญ รับผิดชอบทั้งจังหวัดท าอยู่เจ้าเดียวเลยท าให้งานล่าช้า ในส่วนของ
กองช่างก็ได้มีการประสานงานไปยังไฟฟ้าจังหวัดให้เข้ามาด าเนินการต่อไป ส าหรับ
งานในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปี 2566 ก็จะเกี่ยวข้องกับแผนต่างๆ ซึ่ง
จะให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงให้ทราบต่อไป ส าหรับงานในข้อบัญญัติ
ของปีงบประมาณ 2566 ก็อยากให้สมาชิกสภา อบต.ได้คุยกับผู้น าชุมชนจัดท า
ประชุมประชาคมเพ่ือจะได้วางแผนในการจัดท าข้อบัญญัติในปีถัดไป และอีกเรื่อง
หนึ่งที่อยากน าเรียนให้สภาทราบคือเรื่อง หลายๆ อปท.ก็คงมีปัญหาเหมือนกันคือ 
ปัญหาด้านโครงสร้าง ไฟฟ้า ประปา หลายๆ แห่งก็คงมีปัญหาดูแลไม่ทั่วถึง เหมือน 
อบต.ของเรา งบประมาณที่จะเข้าไปด าเนินการช่วยเหลือพ่ีน้องของเราในแต่ละปี 
แต่ละหมู่บ้านได้เพียงหมู่บ้านละ 200,000 บาท และคิดว่าน่าจะได้มากกว่า
หลายๆ อปท.ที่ใกล้เคียง และมีหลายๆ อปท.ที่ตอนนี้ก าลังท าเรื่องกู้เงินเพ่ือที่จะ
น ามาพัฒนาในส่วนของเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือเรื่องอ่ืนๆ และนี้ผมคิดว่าเป็น
เรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ก็ได้มีการพูดคุย ปรึกษาหารือกับรองนายก และท่านปลัด 
เพ่ือจะน าเงินในส่วนนี้มาพัฒนาท้องที่ท้องถิ่นของเราที่ยังเหลืออีกเยอะที่ต้อง
พัฒนา นี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะได้น าเรียนให้ที่ประชุมรับทราบคร่าวๆ ก่อน ก็มี
หลายแห่งหลาย อปท.ที่เริ่มท ากันแล้ว ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ก็มี
การพูดคุยกันในที่ประชุมและท่านก็ไฟเขียวให้ เพราะว่าท่านเข้าใจในงานบริหาร
งบประมาณในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ก็ขอน าเรียนให้สมาชิกสภา อบต.ทราบ
คร่าวๆ ก่อน ขอบคุณครับ 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ขอบคุณทางท่านนายก สิ่งไหนมันจะเป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน  

ก็ขอฝากไว้กับผู้บริหาร งานกิจการสภายินดีร่วมเดินทางไปกับคณะผู้บริหารจะ
เป็นไปในลักษณะใดก็ให้พูดคุยกัน ว่าสมควรจะด าเนินการอย่างไร ซึ่งในยุคปัจจุบัน
ข้าวของก็ราคาแพง ทางรัฐบาลก็จัดสรรเงินอุดหนุนให้น้อยลง ก็ท าให้มีผลกระทบ
ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งแต่ก่อนหมู่บ้าน 300,000 บาท แต่ทุกวันนี้ได้เพียง 
200,000 บาทต่อหมู่บ้าน ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ก็ขอฝาก
ไว้กับคณะผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้องด้วย เข้าสู่วาระท่ี 4 เรื่อง เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ใน

พ้ืนที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มิถุนายน 2563 
นายวัลลภ  คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -เข้าสู่วาระที่ 4 เรื่อง เพ่ือพิจารณา เนื่องจากบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ 

จ ากัด (มหาชน) ได้ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ก็ได้แจกเอกสาร ก็จะมีรูปภาพประกอบ               
พูดง่ายๆ คือการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ เชิญทางท่านเลขานุการสภา อบต.              
สร้างถ่อน้อย ชี้แจงให้สภา อบต.ทราบต่อไป 

นายธนิต เสียงใส 
(เลขานุการสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายธนิต เสียงใส ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย วาระนี้ได้รับมอบหมายจากท่านนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ให้ชี้แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สร้างถ่อน้อย เกี่ยวกับการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
เนื่องจาก อบต.สร้างถ่อน้อย ได้รับหนังสือที่เอ็นที รปป./RFD938-0329 ลงวันที่ 
24 มกราคม 2565 เรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล             
สร้างถ่อน้อย เพ่ือเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ด้วยบริษัทโทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยได้รับ
โอนเสาสัญญาณสื่อสารซึ่งติดตั้งอยู่เดิมมานานแล้ว ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลสร้างถ่อน้อย ที่ป่าไม้ตั้งอยู่โดยยังไม่มีหลักฐานการอนุมัติให้เข้าใช้พ้ืนที่แต่
อย่างใด ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ซึ่งเห็นชอบให้
หน่วยงานรัฐใดเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตให้พิจารณา
ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้หน่วยงานด าเนินการขอเข้าท า
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ซึ่งบริษัท
โทรคมนาคมแห่งชาติจ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว บริษัทจึงได้ท า
หนังสือพร้อมหลักฐานต่างๆ มาขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย
พิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือเป็นหลักฐาน
ประกอบการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ต่อไป ซึ่งเสาสัญญาณที่ตั้งอยู่ก็คือเสาดีแทค 
ตรงบริเวณป้อมยามต ารวจ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมีการใช้พ้ืนที่มาก่อน 
มติ ครม.เขาให้ผู้ที่เข้าใช้พ้ืนที่ก่อนด าเนินการให้ถูกต้องตามและระเบียบ ก็เหมือน 
อบต.เราที่ขอใช้พ้ืนที่ในการจัดท าบ่อขยะ ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือท าถนน และทางบริษัท
โทรคมนาคม ได้ยื่นเรื่องกับกรมป่าไม้ไปแล้วแต่ยังขาดเอกสารคือความเห็นชอบ
จากสภาท้องถิ่นที่พ้ืนที่ป่าไม้ตั้งอยู่ ที่จริงวันนี้ทางบริษัทโทรคมนาคมจะมาชี้แจง
เองแต่ติดภารกิจต้องไปชี้แนวเขตในส่วนที่เขาขอใช้พื้นที่อ่ืนในวันนี้ ก็เลยขอบอกว่า
เลื่อนไปน าเข้าการประชุมครั้งถัดไปในเดือนสิงหาคม ซึ่งก็จะช้าไปอีกจึงขอให้
น าเข้าในครั้งนี้ ซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นบริเวณที่เขาได้รับการถ่ายโอนมาจาก
ดีแทค ซึ่งก็ได้ไปยื่นต่อแล้วแต่ยังขาดเอกสารการเห็นชอบจากสภา อบต. เมื่อทาง
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บริษัทได้รับเอกสารหลักฐานจากสภา อบต.แล้วก็จะน าไปประกอบการขอใช้พ้ืนที่ 
และทางกรมป่าไม้ก็จะออกมาตรวจสอบบริเวณเสาสัญญาณตามที่ทางบริษัทขอไป
ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ เมื่อถูกต้องตรงกันก็จะออกใบอนุญาตให้ต่อไป นี้เป็น
ขั้นตอนหนึ่งที่สภาให้ความเห็นชอบ เสาที่ตั้งอยู่ตรงหัวโค้งป้อมต ารวจจะอยู่ในเขต
พ้ื น ที่ ป่ า ไ ม้  แ ม้ ก ร ะ ทั่ ง ใ น ห มู่ บ้ า น ข อ ง เ ร า ก็ จ ะ มี ห ลั ก แ ด ง ๆ  ค ท ช .
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ก็ขอความเห็นชอบจากสภาเช่นกันถึงจะ
ด าเนินการต่างๆ ได้ ตัวนี้ก็เช่นกันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา อบต.ต่อไปก็
ขอให้สภาได้พิจารณาต่อไปครับ 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือสอบถามเชิญครับ 
นายณัฐวุฒิ สายสะอาด 
(รองนายก อบต.สร้างถ่อน้อย) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐวุฒิ สายสะอาด รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมกรณีการขออนุญาต
เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้  ซึ่งทางบริษัทโทรคมนาคมจะน าเอกสารที่สภา
เห็นชอบไปขอใช้พื้นที่ก็คงไม่มีอะไรมาก ซึ่งเสาสัญญาณต่างๆ ที่เกิดขึ้นในต าบลเรา
ก็จะมีการจ่ายภาษีให้กับเราก็จะท าให้เกิดรายได้ขึ้นขอน าเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมแค่นี้
ก่อนครับ 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -รองนายก อบต.สร้างถ่อน้อย และท่านปลัด ก็ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

แล้ว มีท่านใดสงสัย หรือมีข้อซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีแล้วก็ขอมติที่
ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) เข้าใช้พ้ืนที่ป่าไม้
เพ่ือท าประโยชน์ในการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) –ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 6 รายการ 1) หมวดค่า
ครุภัณฑ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ก็ขอให้เลขานุการสภา อบต.สร้างถ่อน้อย ชี้แจงให้ที่
ประชุมทราบ 

นายธนิต เสียงใส 
(เลขานุการสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล            
สร้างถ่อน้อย ได้มอบหมายให้ผมนายธนิต เสียงใส ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
สร้างถ่อน้อย ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ชี้แจงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 จ านวน 6 รายการ ดังนี้ 
   1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 
   2. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 17,000 บาท 
   3. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จ านวน 3,200 บาท 
   4. จอคอมพิวเตอร์ จ านวน 3,900 บาท 
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         5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 2,600 บาท 
         6. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  จ านวน 15,300 บาท รายละเอียดตาม
เอกสาร 

เนื่องจากการตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2565 ได้ตั้งงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ปัจจุบันได้ใช้เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564 จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงและเกณฑ์ราคา คือ
ลักษณะคอมพิวเตอร์จะมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอยู่ตลอด ตอนเราตั้ง
งบประมาณใช้ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 แต่พอจะจัดซื้อก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์ราคาและลักษณะพ้ืนฐาน เป็นฉบับเดือนธันวาคม 2564 จึงท าให้
คุณลักษณะและราคาเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารที่มีค าชี้แจงเดิม
และค าชี้แจงใหม่ อ านาจในการเปลี่ยนแปลงหมวดค่าครุภัณฑ์ ก็จะเป็นอ านาจของ
สภาท้องถิ่น ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น              
ก็ได้น าเข้าที่ประชุมสภาพิจารณา เพ่ือทางเจ้าหน้าที่จะได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบต่อไป 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ตามท่ีเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

งบประมาณผ่านไปแล้ว ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565 ที่ตั้งไว้เดิมคุณลักษณะเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งต่อมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเป็นเดือนธันวาคม 2564 แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มีความ
ทันสมัยขึ้น และบางรายการก็มีราคาถูกลงซึ่งก็เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ มีท่าน
ใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีก็ขอมติที่ประชุมครับ 
 

มติที่ประชุม -เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
หมวดครุภัณฑ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 6 รายการ  

นายวัลลภ  คุณสัตย ์
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) –ต่อไปก็เข้าสู่วาระที่ 4.3  เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงหมวดค่า

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นโครงการต่างๆ ที่สมาชิกสภาคนเดิมได้เสนอไว้ ก่อนที่
พวกเราจะเข้ามา ก็จะให้ทางผู้บริหาร และช่างได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 

นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ 
(นายก อบต.สร้างถ่อน้อย)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในระเบียบนี้วาระนี้ก็
คือรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจะมี
ทั้งหมด 3 โครงการ คือ  
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1) โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลแบบทรายกรอง(ขนาดเล็ก) หมู่

ที่ 9 ซึ่งรายการนี้ก็ขอเปลี่ยนแปลงไปที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ก าหนด  

โครงการที่ 2) โครงการก่อสร้างร่องระบายคอนกรีตพร้อมบ่อพักหมู่ที่ 13 
สายแยกหน้าบ้านแม่ใหญ่ศิลา ไป หมู่ 3  งบประมาณ 200,000 บาท  

-ค าชี้แจงเดิม เพ่ือจ่าเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายคอนกรีตพร้อมบ่อพักหมู่ที่ 
13  สายแยกหน้าบ้านแม่ใหญ่ศิลา ไป หมู่ 3 ร่องระบายน้ าขนาดกว้าง 0.50 
เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว 121 เมตร  (รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน 
อบต.สร้างถ่อน้อยก าหนด ) ซึ่งเปลี่ยนแปลงเป็น  

-ค าชี้แจงใหม่ โครงการก่อสร้างร่องระบายคอนกรีตพร้อมบ่อพักหมู่ที่ 13 
สายแยกหน้าบ้านแม่ใหญ่ศิลา ไป หมู่ 3  งบประมาณ 200,000. - บาท เพ่ือจ่า
เป็นค่าก่อสร้างร่องระบายคอนกรีตพร้อมบ่อพักหมู่ที่ 13  สายแยกหน้าบ้านแม่
ใหญ่ศิลา ไป หมู่ 3 ร่องระบายน้ าขนดกว้าง 0.50 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ยาว 
86 เมตร (รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน อบต.สร้างถ่อน้อยก าหนด )  ซึ่งท า
ให้ขนาดความยาวลดลงจากเดิม จาก 121 เมตร คงเหลือเป็น 86 เมตร 

โครงการที่ 3 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่  8 สายคลองชลประทาน 
งบประมาณ 36,000.-บาท จะขอยกเลิก เนื่องจากในการขยายเขตไฟฟ้าสาย
หนองไหลไปบ้านโพนขวาว 2 ต้นสายหน้าบ้านแม่อ้อยพ่อเคน จ านวน 1  ต้น ยัง
ไม่มีแผนพัฒนารองรับ ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบวิธีงบประมาณอีกประการหนึ่งใน
การขยายเขตไฟฟ้าต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมากไม่ต่ ากว่า 500,000 บาท 
เพราะต้องมีหม้อแปลงไฟฟ้าและอ่ืนๆ อีกจ านวนมาก จึงขอให้ท่านธนดล อินทะ
รังสี สมาชิกสภา หมู่ที่  8 ได้น าเข้าที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน และน าเข้า
แผนพัฒนา และด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ
เบื้องต้น ขอบคุณครับ 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ขอเชิญท่านธนดล อินทะรังสี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ได้ชี้แจงว่าได้

ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายการนี้หรือไม่ 
นายธนดล อินทะรังษี 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามโครงการที่ 3 ที่
ผ่านประชาคมหมู่บ้านมาแล้ว คือโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 8 สาย
คลองชลประทาน ได้รับแจ้งจากทางกองช่างประสานไฟฟ้าเข้าไปดูแล้วในส่วนนั้น 
ไม่สามารถขยายเข้าไปได้อีก เมื่อกลางเดือนที่แล้วก็เข้าที่ประชุมประจ าเดือนของ
หมู่บ้าน และท าประชาคมหมู่บ้านขึ้นมาก็ขอยกโครงการนี้แก้ไขเส้นทางเมื่อขยาย
ไปทางชลประทานไม่ได้ ก็ขอขยายเขตไฟฟ้าสายหนองไหลไปบ้านโพนขวาว 2 ต้น
ไปทางนาอาจารย์ นายายผาด 2 ต้น และ 1 ต้น ได้ปรึกษาทางกองช่างแล้วคือสาย
กลางบ้านหน้าบ้านแม่อ้อยพ่อเคน ในซอยนั้นมีไฟฟ้าส่องสว่างแค่ 2 จุด ซึ่งมีแสง
สว่างไม่เพียงพอ  จึงได้ปรึกษากองช่างแล้วว่าตรงนั้นเราไม่มีเสาไฟฟ้าแรงต่ าไปไม่
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ถึงถ้าจะขยายไปตรงนั้นก็ต้องเอาเสาแรงต่ าไปลงตรงนั้น ก็เป็นเหตุผลว่าต้องโยก
โครงการตรงนั้นมา เอาไฟฟ้าแรงต่ าไปลงในหมู่บ้าน 1 ต้น และอีก 2 ต้นขยายไป
ทางนาบ้านโพนขวาว 

นายบุญมา มาลาอุตม ์
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10) -เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต าบล                

สร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก และรองนายก กระผมนายบุญมา มาลาอุตม์ 
ส.อบต.หมู่ 10  มีเรื่องจะสอบถามคือเรื่องโครงการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการ
ที่ 1  โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลแบบทรายกรอง(ขนาดเล็ก) หมู่ที่ 9  
ไปที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 ความเป็นมาอย่างไรผมยังไม่เข้าใจปกติจะไปอยู่           
หมู่ที่ 9 ท าไมได้เปลี่ยนแปลงมาลง หมู่ที่ 10 โครงการบ าบัดสิ่งปฏิกูลนี้จะไปลงจุด
ไหนผมยังไม่เข้าใจ และมีเหตุจ าเป็นอะไรถึงได้เอามาลงหมู่ที่ 10 เพราะว่ารูปร่าง
หน้าบ่อบ าบัดเป็นอย่างไรบ่อทรายกรองขนาดเล็กเป็นอย่างไร ขอค าชี้แจงด้วยครับ 

นายณัฐวุฒิ สายสะอาด 
(รองนายก อบต.สร้างถ่อน้อย) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติ กระผมนายณัฐวุฒิ สายสะอาด 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ขอน าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการย้าย
สถานที่ก่อสร้างระบบบ าบัดสิ่ งปฏิกูล ซึ่งตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2565 สภา อบต.เห็นชอบให้ก่อสร้างที่บ้านนาคู ที่จริงแล้วการก่อสร้าง
บ่อบ าบัดนี้มีแผนจะท าทุกหมู่บ้าน ไม่ใช่เฉพาะที่ใดที่หนึ่งจะท าทุกหมู่บ้าน ในขณะ
นั้นเราประชุมกันแล้วว่าหมู่บ้านไหนมีความพร้อมก่อนก็จะท าก่อน ซึ่ง ตาม
ข้อบัญญัติ มติสภาที่ผ่านมา มีก่อสร้างที่บ้านสร้างถ่อนอก หมู่ 11 และก็บ้านนาคู 
หมู่ที่ 9 คือเราพยายามจะแบ่งเบาภาระให้หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ซึ่งจะท าให้ครบ         
ทุกหมู่บ้าน  ที่มีมติว่าให้ลงที่บ้านสร้างถ่อนอก หมู่ 11 และบ้านนาคู หมู่ 9 นั้น 
เนื่องจาก ในขณะนั้นท่าน อบต.ได้ตกลงกันแล้วว่าจะท า 2 ที่ก่อน ในพ้ืนที่ใน              
หมู่ที่ 9 นั้นไม่พร้อม การขอใช้พ้ืนที่จากกรมป่าไม้ที่จะด าเนินการก่อสร้างนั้น
เป็นอันว่าผิดพ้ืนที่นิดหน่อยผิดพิกัด  แต่เมื่องบประมาณผ่านแล้วก็จ าเป็นต้องลง 
จึงได้เอามาลงที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่  10 ซึ่งต่อไปก็จะก่อสร้างให้ครบทั้งหมดนั้น
แหละ ทั้งโนนแคน ค าข่า นาคู คือครบทุกหมู่บ้าน ซึ่งต่อไปทุกที่ก็จะกลายเป็น
ภาระอันหนักหน่วง การบ าบัดของเสียต้องเกิดขึ้น ในอนาคตไม่เกิน 2 ปี เราอาจมี
การเปลี่ยนแปลงฐานะของ อบต.เป็นเทศบาล ถ้ายกฐานะเป็นเทศบาลได้ก่อสร้าง
แน่นอน ขอน าเรียนชี้แจง คือจุดที่จะก่อสร้างในบ้านนาคู หมู่ 9 พิกัดที่ขอไปยัง
กรมป่าไม้มีการคลาดเคลื่อนจึงไม่สามารถก่อสร้างได้ จึงได้ย้ายมาที่บ้านใหม่พัฒนา 
ซึ่งทาง สมาชิก อบต.ก็ได้ให้ความอนุเคราะห์น าเข้าที่ประชุมประชาคมและน าเข้า
แผนพัฒนาเรียบร้อยแล้ว 

นายบุญมา มาลาอุตม ์
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10) -เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต าบล                

สร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก และรองนายก กระผมนายบุญมา มาลาอุตม์ 
ส.อบต.หมู่ 10 ผมอยากให้คณะผู้บริหารได้ไปท าความเข้าใจกับชาวบ้าน ที่ได้
น าเข้าประชุมประชาคมหมู่บ้านท าแผนนี้ ประชุมหมู่บ้านไม่มีชาวบ้านมาประชุมซึ่ง
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ความเห็นส่วนมากก็จะเป็นของผู้น าหมู่บ้าน แต่ของชาวบ้านจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจ และ
อีกอย่างก็ยังไม่มีความจ าเป็น จึงอยากให้คณะผู้บริหารได้ไปท าความเข้าใจกับ
ชาวบ้าน สิ่งที่จ าเป็นที่สุดตอนนี้คือเรื่องน้ าประปา ซึ่งยังจ าเป็นอยู่ เพราะหากไปท า
บ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล แต่น้ าประปาคือสิ่งจ าเป็นที่ยังไม่ได้ กลัวชาวบ้านต าหนิว่าสิ่งที่
จ าเป็นท าไมไม่ท าก่อน สิ่งที่ไม่จ าเป็นท าไมต้องรีบท าก่อน ก็ขอให้ฝ่ายบริหารเข้าไป
ชี้แจงด้วยครับ 

นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ 
(นายก อบต.สร้างถ่อน้อย)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วนของท่านบุญมา 
ได้สอบถามถึงความจ าเป็น นั้นก็คือเรื่องของบ่อประปาที่ได้รับทราบจากท่าน
สมาชิก ผมก็ได้แจ้งให้กองช่างด าเนินการแล้ว แต่ในทางของระเบียบของทาง
ราชการ ในการขุดบ่อต้องมีการแจ้งกรมทรัพยากรน้ า ไม่ใช่ว่าเราจะไปเจาะได้เลย 
ซึ่งกองช่างก็ได้ด าเนินการแล้ว ดีไม่ดีอาจได้ท าก่อนบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูลด้วยซ้ าไป 
และตอนเช้าก็ได้สอบถามกองช่างถึงการขุดเจาะบ่อบาดาล ตอนนี้ก็มีทั้งหมด 2- 3 
บ่อ และได้แจ้งกองช่างให้เพ่ิมในส่วนของบ้านใหม่พัฒนา ซึ่งเป็นโครงการจ าเป็น
เร่งด่วน ก็อยากให้สมาชิกสภา อบต.ได้แจ้งท าความเข้าใจกับชาวบ้านด้วย ในการ
แก้ไขปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งต้องมองถึงสถานะด้วยว่า ถ้าเป็นงานถนนดิน 
ลูกรังก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้เลย แต่บางปัญหามันมีรายละเอียดเยอะต้องใช้
เวลาในการแก้ไขอย่างเช่นการขุดเจาะบ่อบาดาลของท่านบุญมา ผมก็ได้ติดตาม
สอบถามให้อยู่เป็นระยะๆ ก็คงจะได้ใช้พร้อมกันกับ หมู่ 7 หมู่ 11 และอาจจะได้
ด าเนินการก่อนด้วยซ้ าไป ในอนาคตต่อไปทุกหมู่บ้านจะต้องท าบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล 
บ้านไหนได้ท าก่อนก็จะได้เปรียบ ต่อไปในภายภาคหน้าก็ต้องมีทุกหมู่บ้าน ก็ขอให้
ท่านบุญมาได้แจ้งชาวบ้านให้ทราบด้วย ในช่วงนี้น้ าประปาคงไม่ขาดแคลนมาก
เท่าไหร่เพราะฝนก็ตกลงมาเรื่อยๆ ก็คงได้ท าในห้วงเดียวกัน ขอบคุณครับ 

นายณัฐวุฒิ สายสะอาด 
(รองนายก อบต.สร้างถ่อน้อย) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติ กระผมนายณัฐวุฒิ สายสะอาด 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ในส่วนของบ่อบ าบัดนี้ ชื่อของ
โครงการฟังดูอาจจะไม่เหมือนสกปรก แต่จริงๆ แล้วมันไม่ใช่ซึ่งผมได้ไปดูงาน
มาแล้ว 2 ที่ คือ อบต.นาค า จังหวัดยโสธร และเทศบาล ไม่มีกลิ่นรบกวนมิดชิดดี 
อีกประมาณ 2 เดือนคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในบ่อของบ้านสร้างถ่อนอก            
หมู่ 11 จะได้ถ่ายแบบแปลนให้สมาชิกสภา อบต.ดูด้วย ความจริงแล้วไม่สกปรก
แต่อย่างใด มันเป็นระบบบ าบัดในตัวเองซึ่งสาธารณสุขเขาได้ออกแบบมาให้เรา ผม
น าเรียนให้ท่านสมาชิกให้ทราบ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะให้สมาชิกสภา อบต.            
ได้เข้าไปเยี่ยมชม และในอีก 2-3 ปีนี้ทุกหมู่บ้านจะต้องมี ก็ให้สมาชิกสภา อบต.ทุก
หมู่บ้านท าความเข้าใจว่าทุกหมู่บ้านจะต้องมี ถ้าสมาชิกสภา อบต.ท่านใดต้องการ
แบบแปลนเพ่ือไปศึกษาไว้ก่อนก็ให้ไปเอาที่กองช่างได้เลย ขอบคุณครับ 
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นายยอดเพชร พรมหล่อ 
(ผู้อ านวยการกองช่าง)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร และ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติ อยากจะเรียนชี้แจง
เกี่ยวกับแบบแปลนบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล ตัวนี้จะเป็นระบบทรายกรองลักษณะ
เดียวกันกับกรองประปาจะมีถังน้ าใสเวลากรองเสร็จน้ าก็จะแยกออกมาแล้วก็จะ
แห้ง และไม่มีกลิ่นตามที่ได้ไปดูงานมา ตอนนี้ไปดูงานเขาจะใส่จานไปวางไว้โต๊ะ
นายก ก็จะเป็นแผ่นด าๆ ไม่มีกลิ่นจะเป็นแบบนั้นเขาจะโชว์ให้ดูเลยมันเป็นแบบนั้น
จริงๆ ซึ่งเราก็ต้องควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบตามแปลน ก็อยากให้ท่านสมาชิก
สภา อบต.ได้ไว้วางใจส าหรับแบบแปลนก็รับได้ที่กองช่างครับ ขอบคุณครับ 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ก่อนที่จะหมดวาระ คณะผู้บริหารก็ได้มีการแจ้งให้สมาชิกสภา อบต.

ทราบถึงการก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล ว่าทุกหมู่บ้านจะต้องมี และงบประมาณ
ของแต่ละหมู่บ้านที่เคยได้อาจจะต้องน าไปก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล ไม่ต้องกังวล
ไป ต่อไปทุกหมู่บ้านก็ต้องมีเพ่ือให้บ้านเมืองสะอาด ระบบสาธารณสุขเขาก าหนด
มาแล้ว ท่านบุญมา มีอะไรสงสัยอีกหรือไม่ ถ้ามีก็สอบถามได้ครับ 

นายธนดล อินทะรังสี 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร และ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม   
นายธนดล อินทะรังษี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ขอน าเรียนสอบถามท่านนายกว่า 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 8 สายคลองชลประทาน งบประมาณ 
36,000.-บาท จะขอยกเลิกผมยังไม่เข้าใจ เพราะได้ท าความเข้าใจกับชาวบ้าน
แล้วว่าโครงการนี้ได้มีในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว เข้าใจว่าไม่ใช่การ
ยกเลิ ก  แต่ เป็นการโยกงบประมาณ  ซึ่ งก็ เข้ า ใจว่ า เมื่ อขอขยายไปทาง                      
คลองชลประทานไม่ได้ ก็ขอโยกมาทางบ้านโพนขวาวซึ่งก็เป็นความต้องการของ
ชาวบ้านและจะได้ประโยชน์เพราะทุกวันนี้พ่ีน้องก็ไปอยู่ตามไร่นา เมื่อมีน้ าแล้วก็
ต้องการไฟฟ้าเมื่อไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะล าบากเพราะวิถีชีวิตของพ่ีน้องก็จะท า
การเกษตร และก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้ขอขยายไปเพราะว่ามันมืดมาก และเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านขอค าชี้แจงด้วยครับ 

นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ 
(นายก อบต.สร้างถ่อน้อย)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอเรียนสอบถาม
ท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ว่า เส้นที่ท่านจะขยายเขตไปได้มีการพูดคุยกับท่าน
สมาชิกสภา อบต.คนเดิม และชาวบ้านหรือไม่ ได้มีการประชุมกันหรือยัง ชาวบ้าน
ได้เห็นด้วยหรือไม่ที่จะขยายเขตไป 3 ต้นนั้น ผมอยากน าเรียนให้ท่านสมาชิกสภา 
อบต.ไปคุยกันให้ละเอียดซึ่งงบประมาณก็ไม่มาก 36,000 บาท ซึ่งตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ต้องขยายไปเส้น สายคลองชลประทาน              
ก็ขอให้ไปคุยกันก่อนว่าจะเอาแบบไหนอย่างไร 

 



๑๗ 
 

 
นายธนดล อินทะรังสี 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร และ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม   
นายธนดล อินทะรังษี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ในส่วนของโครงการชาวบ้านได้
ประชุมกันแล้วมีทั้งผู้น าชุมชน ในที่ประชุมให้การรับรองว่า จะมีการเปลี่ยนแปลง
เส้นทางการขยายเขตแล้วขอบคุณครับ 

นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ 
(นายก อบต.สร้างถ่อน้อย)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอน าเรียนให้ทราบ
ว่าการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าไปทางคลองชลประทานนั้น ต้องมีการติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้าเพ่ิมอีกจึงจะขยายไปได้ ซึ่งต้องใช้งบประมาณจ านวน 500,000 บาท ก็คือ
ยกเลิกโครงการไปแต่ไปตั้งให้ใหม่ งบประมาณก็จะคงอยู่ ซึ่งหมู่บ้านก็ยังจะได้
เหมือนเดิม  

นายธนิต  เสียงใส 
(ปลัด อบต.สร้างถ่อน้อย)  - เรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติ ตามที่สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 
8 ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าคลองชลประท่าน ตามมติ
ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งท่านนายก ก็เห็นชอบให้เปลี่ยนได้แต่มันจะ
เกี่ยวเนื่องกับแผนพัฒนา ซึ่งได้ปรึกษากับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนแล้ว และ
จะน าเข้าสู่กระบวนการการปรับปรุงแผนพัฒนา ในช่วงเดือนสิงหาคมก็ขอให้ท่าน
ได้น ามติที่ประชุมประชาคมน ามาติดต่อกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนเพ่ือ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการ และน าเข้าประชุมสภาเดือนสิงหาคม 
2565 เพ่ือโอนไปตั้งรายการใหม่ ซึ่งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ขอท าความเข้าใจกับสมาชิกสภา อบต. การที่จะเปลี่ยนค าชี้แจงต้องมีมติ

ของที่ประชุมหมู่บ้าน และต้องน ามาปรับปรุงแผนก่อน ก่อนจะท าอะไรต้องมีแผน 
ซึ่งงานในข้อบัญญัติงบประมาณ ได้ผ่านการท าแผนมาแล้วซึ่งสมาชิกสภา อบต.             
คนเดิมได้ท าไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งหากจะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะท าให้เกิดความ
บาดหมางใจกันระหว่างสมาชิกสภา อบต.กับชาวบ้าน เพราะได้ผ่านการประชุม
ประชาคมมาแล้ว ถ้าไม่มีแผนก็จะไม่มีงบประมาณ  แต่ไม่ใช่ว่ามีแผนแล้วต้องมี
งบประมาณบางทีก็ต้ องดูสถานะทางการคลังด้ วย  ก็ขอให้ทุกหมู่บ้ านที่                       
จะเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงได้เข้าใจว่าจะต้องมีการประชุมประชาคมหมู่บ้านและ
น ามาเข้าแผนของ อบต.ด้วย 

 



๑๘ 
 

 
นายปิยะวัช  มีสัตย์ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร              

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติ  กระผม             
นายปิยะวัช มีสัตย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  ตามที่ประธานสภา กล่าวไว้เมื่อ
สักครู่ว่าสิ่งที่สมาชิกสภา อบต.คนเดิมท าไว้และตราเป็นข้อบัญญัติไว้แล้ว ซึ่งอาจจะ
มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์และก็การเปลี่ยนค าชี้แจงโครงการที่ 2 โครงการ
ก่อสร้างร่องระบายคอนกรีตพร้อมบ่อพักหมู่ที่ 13 สายแยกหน้าบ้านแม่ใหญ่ศิลา 
ไป หมู่ 3  งบประมาณ 200,000 บาท แต่เดิมได้ 121 เมตร แต่เปลี่ยนแปลง
เป็น 86 เมตร หมู่ที่ 13 เมื่อมาตรวจสอบดูว่ามีร่องระบายกี่แห่ง ยังไม่มี ตรงที่จะ
ก่อสร้างนี้อยู่ตรงกลางหมู่บ้าน ถ้าไปท าแล้วมันจะไม่เป็นร่องมันจะเป็นบ่อพักน้ า
เพราะไม่มีที่น้ าจะไหลไปน่าจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกับงบประมาณ 200,000 
บาท ก็อยากให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ได้พิจารณาดูว่าเหมาะสมหรือไม่ 
ขอบคุณครับ 

นายวัลลภ  คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ขอเพ่ิมเติมจากประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา เวลาประชาคมหมู่บ้าน  

เมื่อในที่ประชุมประชาคมได้มีความเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างแล้ว ก็อยากให้
ผู้อ านวยการกองช่างได้แนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างนั้นด้วย อย่างเช่น 
การก่อสร้างร่องระบายน้ าซึ่งต้องด าเนินการก่อสร้างปลายทางของน้ าที่จะระบาย
ไปไม่ใช่ว่าท ากลางหมู่บ้านแล้วน้ าจะระบายไปทางไหนเท่ากับท าให้เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับลูกน้ ายุงลาย และเกิดน้ าเน่าเสียเกิดเรื่องร้องเรียนตามมา 

นายปิยะวัช มีสัตย์ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3) -ขอเรียนเพ่ิมเติมจากประธานสภาฯ ผมเห็นด้วยกับท่านประธานสภา ต้อง 

ท าตั้งแต่ปลายทางท่ีน้ าจะไหลไป ซึ่งจะเกิดประโยชน์มากกว่า 
นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ 
(นายก อบต.สร้างถ่อน้อย)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร              

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติ ผมเห็นด้วย 
กับท่านปิยะวัช เกี่ยวกับร่องน้ าซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เมื่อไม่มีร่องน้ าก็ไปท าเป็น
บ่อพักไว้ก็เป็นที่ส าหรับลูกน้ าเกิดการร้องเรียนขึ้น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเป็น
โครงการที่พ่ีน้องได้ประชาคมหมู่บ้านเข้ามา ก็อยากให้ท่านปิยะวัชได้พูดคุยกันใน
หมู่บ้าน และผมก็เห็นด้วยกับท่านประธานสภาในการก่อสร้างซึ่งต้องก่อสร้างจาก
ล่างขึ้นบน ไม่ใช่ว่าท าตรงนั้น 20 เมตร ตรงนั้น 50 เมตร ซึ่งไม่จดกันแล้วน้ าจะ
ไหลไปทางไหน ในการก่อสร้างร่องระบายน้ าในอนาคตก็คงได้ท าทุกหมู่บ้าน แต่จะ
ท าให้ครบทั้งหมู่บ้านจะได้ไม่เกิดปัญหาร้องเรียน เช่น บ้านโนนแคน หมู่ 7 ที่เป็น
ปัญหาอยู่ในขณะนี้ ก็อยากให้สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 และหมู่ 13 ได้พูดคุยกันว่า
ทางระบายน้ ามันเริ่มต้นตรงไหนสิ้นสุดตรงไหน จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรผมก็ยินดีที่
จะเปลี่ยนแปลงให้ แต่ต้องอยู่ในแผนพัฒนา ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมเท่านี้ก่อน 
ขอบคุณครับ 
 



๑๙ 
 

 
น.ส.ยุภาพร สุขเกิด 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร              

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน  
นางสาวยุภาพร สุขเกิด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13 ในส่วนของร่องระบายน้ า
บริเวณบ้านพ่อแดงมันจะเป็นพื้นราบ หน้าบ้านพ่อประทานแม่ตูบมันจะเป็นร่องน้ า
อยู่ตรงนั้นเวลาฝนตกก็จะมีน้ าขังอยู่ตลอด แต่เวลาประชาคมแล้วโครงการนี้อยู่
ล าดับต้นจึงได้ด าเนินการก่อน 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ก็ขอให้กองช่าง ได้ไปดูพิจารณาว่าถ้าด าเนินการก่อสร้างแล้วมันจะเกิด 

ปัญหาตามมาหรือไม่ และให้ท าความเข้าใจกับพ่ีน้องประชาชนด้วยว่าถ้าท าแล้ว          
มันจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ ก็ขอให้แนะน าด้วยว่าจะท าอย่างไรมันถึงจะไหล             
ไปไม่ท่วมขัง  

นายยอดเพชร พรมหล่อ 
(ผู้อ านวยการกองช่าง)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร              

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติ ขอเรียนชี้แจง
ดังนี้ โครงการนี้เป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังหน้าบ้าน คล้ายว่ามันเป็นแอ่งน้ า 
ทางกองช่างได้ส ารวจหน้างานแล้ว คาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะว่ามีบ่อ
พักน้ าส่งออกไป แก้ไขปัญหาได้ครับ 

นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ 
(นายก อบต.สร้างถ่อน้อย)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร              

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติ ตามท่ี  
ผอ.กองช่างชี้แจงคือ ตรงนั้นเป็นที่น้ าท่วมหน้าบ้าน ซึ่ง อบต.ทองดี ท่านก็คง              
จะคาดการณ์ไว้ดีแล้ว และได้ผ่านประชาคมมาแล้ว ก็คงต้องด าเนินการต่อไป ถ้า
หากมีปัญหาก็คงต้องแก้ไขต่อไป  

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ถ้าไม่มีใครสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมก็ขอมติที่ประชุม 

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 2 โครงการ ส าหรับรายการโครงการที่ 3 ให้รอเข้าเดือน
สิงหาคม 2565 เพื่อให้มีความชัดเจนกว่านี้ ขอมติครับ 

มติที่ประชุม   -เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 1) โครงการก่อสร้างระบบบ าบัด 
สิ่งปฏิกูลแบบทรายกรอง(ขนาดเล็ก) หมู่ที่ 9 ซึ่งรายการนี้ก็ขอเปลี่ยนแปลง                 
ไปที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  

โครงการที่ 2) โครงการก่อสร้างร่องระบายคอนกรีตพร้อมบ่อพักหมู่ที่ 13 
สายแยกหน้าบ้านแม่ใหญ่ศิลาไป หมู่ 3 งบประมาณ 200,000 บาท  

 
ระเบียบวำระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ำมี) 
นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ในวาระต่อไป ก็เป็นวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญคณะผู้บริหาร หรือ 

สมาชิกสภา อบต.ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอเชิญครับ 
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นายณัฐวุฒิ สายสะอาด 
(รองนายก อบต.สร้างถ่อน้อย) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติ กระผมนายณัฐวุฒิ สายสะอาด 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ขอน าเรียนถึงประเด็นต่างๆ ที่ได้
มีการถกเถียงกันในวาระที่ผ่านมา ก็เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่ ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน จึงท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุม 
และไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เช่น การก่อสร้างร่องระบายน้ าที่ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งใน
ปัจจุบันเงินรายได้ของ อบต.จะมี 2 ทาง คือ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินที่
จัดเก็บรายได้เอง จึงท าให้มีรายได้น้อย ไม่เหมือนกับ อบต.ที่อยู่ในเมืองใหญ่ที่มี
รายได้เยอะ ภาษีได้เยอะ ทางคณะผู้บริหารก็มีแนวคิดที่จะกู้เงินจากสถานบัน
การเงินเพ่ือน ามาพัฒนา ซึ่งมีหนังสือฉบับหนึ่งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่แจ้งแนวทางการกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ แต่ต้องมีแผนการกู้ยืมที่ชัดเจน ต้อง
ส่งใช้เงินยืมต่อปีเท่าไหร่ แต่ละหมู่บ้านก็จะต้องส ารวจปัญหาความต้องการของแต่
ละหมู่บ้าน และน าเข้าแผนพัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาต่อไป 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่เราจะมีงบประมาณมาบริหารจัดการ มาพัฒนา

ต าบลของเรา ก็ฝากทางคณะผู้บริหารได้หาแนวทางความเป็นไปได้อย่างไร มีอะไร
อีกหรือไม่ครับในวาระอ่ืนๆ นี้ เชิญครับ 

นายนิวัฒน์ ทากุ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายนิวัฒน์ ทากุ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 4 ผมอยากเรียนเสนอ
โครงการที่บอกว่าต้องมีในแผน ซึ่งของบ้านค าข่า หมู่ที่ 4 มีโครงการ 12 โครงการ
ที่จะน าเข้าในแผน ผมจะไล่ไปทุกโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านค าข่า-ค าบัว-บ้านสร้างถ่อ 
2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายฮ่องสะเค็ม 
3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังไปดอนป่าช้า 
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองหัวลิง 
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคันคหูนองปู่ตา 
6. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังค าข่า-หนองสระพัง 
7. โครงการสนับสนุนอาชีพผู้สูงอายุ เช่น จักสาน ทอผ้า ทอเสื่อ 

โครงการนี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นหมู่ 4 อย่างเดียวหมู่อ่ืนๆ ก็ได้ 
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นใต้รอบหมู่บ้าน 
9. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเชื่อมต่อระหว่างบ้านค าข่า – บ้านนาคู 
10. โครงการคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนางเพ็ญ ไชยพันธ์ 
11. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านเหล่าขวาวไปโนนไฮ่ 
12. โครงการก่อสร้างร่องน้ าผ่าซีก  
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ส าหรับโครงการเร่งด่วนก็ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบล          
สร้างถ่อน้อย ฝ่ายบริหารและผู้น าที่ไปช่วยแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ขณะนี้ก็เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ก็ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่จัดสรร
งบประมาณไปช่วยด าเนินการแก้ไขให้ ขอบคุณครับ 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ส าหรับแผนพัฒนาที่ท่านนิวัฒน์ เสนอมาก็ขอให้น าไปส่งงานวิเคราะห์ 

นโยบายและแผน นางจริยา พรมหล่อ เพ่ือที่จะได้น าเข้าแผนไว้เพ่ือน าไปพิจารณา
ในช่วงเดือนสิงหาคม  

นายบุญมา มาลาอุตม ์
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติ กระผมนายบุญมา มาลาอุตม์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 10 มีเรื่องที่จะน าเรียนที่
ประชุมคือ ผู้รับเหมาสูบสิ่งปฏิกูล ได้ขึ้นราคาค่าสูบสิ่งปฏิกูลจาก 100 บาท เป็น 
120 บาท โดยอ้างว่าน้ ามันแพง และอีกเรื่องหนึ่งคือถนนลูกรังที่ใช้กันหลาย
หมู่บ้านสายไปโนนหนองผือที่เคยไปลงท่อไป 2 จุด ขณะนี้ใช้งานไม่ได้ก็อยากให้
ช่วยด าเนินการซ่อมแซมให้ด้วยเพราะว่ามีชาวบ้านใช้งานเป็นประจ าไปหาปลาใน
หนองผือและท าการเกษตรด้วย และเรื่องโครงการเซสองต้องขอขอบคุณท่าน
ผู้บริหารได้ไปตรวจงานเรียบร้อยขอบคุณครับ 

นายถาวร มีสัตย์ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายถาวร มีสัตย์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่  1 ตามที่  อบต.                   
สร้างถ่อน้อย ได้แจ้งให้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา ซึ่งทางหมู่บ้านก็ได้มี
การประชุมประชาคม และได้มีมติว่าปัญหาขยะเป็นปัญหามีความจ าเป็นเร่งด่วน
ต้องหาแนวทางแก้ไข จึงได้ขอปรับปรุงแผนน าเข้าเป็นโครงการแรกๆ คือ โครงการ
ก่อสร้างที่ท้ิงขยะ หมู่ที่ 1 ที่อยู่ในล าดับที่ 11 น าขึ้นมาเป็นโครงการล าดับที่ 2 ต่อ
จากแผนก่อสร้างถนนลูกรังไปหนองบักดาวแทนแผนขยายเขตประปาหมู่บ้าน ส่วน
โครงการที่มีอยู่แล้วเลื่อนไปตามล าดับ และได้ส่งหนังสือให้งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ซึ่งทางงานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้แจ้งว่าต้องน าเรียนคณะผู้บริหาร 
ผมจึงอยากทราบว่าจะสามารถปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเป็นไปได้อย่างไร
หรือไม่ ซึ่งผมจะได้แจ้งให้ทางชุมชนทราบต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายยอดเพชร พรมหล่อ 
(ผู้อ านวยการกองช่าง)  -ขอน าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับที่ทิ้งขยะ สถานที่ท้องถิ่นเป็นโครงการที่ท าได้ไม่

ยาก หมู่ 3,13 ก็ด าเนินการได้ขอแต่มีที่ให้งบประมาณก็ไม่มากไม่ถึงหนึ่งแสนบาท 
ใช้พ้ืนที่ประมาณ 2 งาน ขออย่างเดียวมีสถานที่ส าหรับสถานที่ทิ้งขยะก็จะเป็นบ่อ
ปูนมีรั้วรอบขอบชิดสามารถเผาท าลายได้เลยจะไม่มีการลุกลาม ขอบคุณครับ 

นางจริยา พรมหล่อ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา ท่านผู้บริหาร และ

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางจริยา 
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พรมหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ก่อนหน้าที่ได้มีโอกาส
ปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 ขณะนี้อยู่ห้วง
งบประมาณ 2565 อีก 3 เดือน ก็จะหมดงบประมาณ 2565 ต่อไปก็ปี 2566 
เราจะต้องมีการตราข้อบัญญัติขึ้นภายในเดือนสิงหาคม การจะตราข้อบัญญัติได้
จะต้องน ามาจากแผนพัฒนาของ อบต.สร้างถ่อน้อยน ามาเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณ ซึ่งแผนของเรา เคยได้แจ้งในที่ประชุมหลายครั้งว่า เรามีระยะเวลาปี 
2566-2570 ที่สมาชิกและผู้บริหารคราวที่แล้วและในเดือนมีนาคม ได้มีการ
ซักซ้อมกับสมาชิกสภา อบต.แล้วว่าให้ดูแผนต่างๆ ที่เรามีแล้วซึ่งจะเป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณ หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือหน่วยงานอ่ืนที่จะบูรณาการซึ่ง
ตามแนวทางการท างานแผนพัฒนาของเราจะต้องเรียบร้อย มีบางหมู่บ้านที่จะมี
การปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ก่อนหน้านี้ได้วางแผนไว้ว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 
ทางเจ้าหน้าที่ก็ติดโควิดกันเยอะเลยยังไม่ได้ด าเนินการ แต่ก็ยังทันที่จะจัดท าแผน
ให้ทันงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2566 หากหมู่บ้านใดที่จะเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงแผนพัฒนาที่ไม่กระทบกับคุณลักษณะก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเป็น
อ านาจของผู้บริหาร แต่ถ้ากระทบต่อรายละเอียดคุณลักษณะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบแบบแผนคือต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่การประชาคมต าบล การประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน การประชุมคณะกรรมการพัฒนา และก็
ประชุมของสภาท้องถิ่นถึงจะประกาศใช้ได้ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะมีระยะเวลา
ต้องไม่ใช่ว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในวันสองวัน ถ้าภายใน 15 วันนับว่าเร็ว
ที่สุดแล้ว  ก็ขอให้สมาชิกสภา อบต.ได้ตรวจสอบโครงการต่างๆ ของหมู่บ้านตนเอง 
การเปลี่ยนแปลงย้ายปีแก้ไขได้เลยเป็นอ านาจของผู้บริหาร แต่ต้องไม่กระทบต่อ
รายละเอียดคุณลักษณะ หลังจากประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านสมาชิกสภา อบต.
สามารถสอบถามได้ที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ขอให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนถ่ายเอกสารโครงการ/กิจกรรมที่อยู่

ในแผนพัฒนาให้สมาชิกสภา อบต.ทุกหมู่บ้าน เพ่ือจะได้น าไปทบทวนว่าใน
ปีงบประมาณ 2566 นี้จะน าโครงการใดมาด าเนินการก่อนหรือจะเพ่ิมหรือ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร ก็ให้มาแจ้งงานวิเคราะห์นโยบายและแผนในล าดับต่อไป 

นายพิพัฒน์ ศิริวรรณ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา ท่านผู้บริหาร และ

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติ  กระผม             
นายพิพัฒน์ ศิริวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 7 
มีเรื่องจะขอความอนุเคราะห์สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ถนนลูกรัง
สายเส้นทางโนนแคน –  หนองคายมาสร้างถ่อ เป็นเส้นทางลัดในการเดินทางไปท า
การเกษตรของชาวบ้าน เป็นเส้นทางที่มีการซ่อมแซมบ่อยมาก เพราะว่าหน้าฝนจะ
มีรถบรรทุก รถเพ่ือการเกษตร รถชาวบ้านเดินทางเส้นเดียวมันเลยท าให้ช ารุดบ่อย 
แจ้งซ่อมก็ซ่อมเส้นเดิม ก็เลยมีแนวคิดว่าจะแก้ไขระยะยาวอย่างไร หรือตัดถนน
เพ่ิมเพราะเจ้าของที่ก็ต้องการให้มีถนนเพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ผมก็ได้
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ถ่ายรูปมาด้วยขออนุญาตส่งเข้าไลน์กลุ่ม ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ าท่วมขังและเป็น
ถนนเส้นเดิมๆ ที่มีการซ่อมแซม ก็ขอน าเรียนปรึกษาสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สร้างถ่อน้อย และคณะผู้บริหารว่าเราจะหาวิธีแก้อย่างไรให้ดีที่สุด และไม่ให้
กระทบใครกับงบประมาณที่มีเพียงน้อยนิด อีกเรื่องหนึ่งตามสี่แยกภายในหมู่บ้าน
ยังไม่มีร่องน้ า ท าเป็นคอนกรีตตามสี่แยกมีท่อระบายอยู่ด้านล่างน้ าไหลไม่ทันก็ไหล
พาดไปถูกถนนลูกรังท าให้เป็นรอยพาดเสียหาย สาเหตุที่ท าให้เสียหายมากน่าจะ
เป็นรถบรรทุกดินหินลูกรังที่วิ่งผ่านประกอบกับฝนตกด้วย ก็ขอความอนุเคราะห์
กองช่างได้ออกไปส ารวจและหาแนวทางแก้ไขด้วยครับ และขอความอนุเคราะห์
ล้างระบบประปาของหมู่บ้านให้ด้วย เนื่องจากไม่ได้ล้างมานานพอสมควร และ            
ท่อเมนประปาเส้นติดกับบ้านโนนแคน หมู่ 12 และด้านหน้าของประปาของ              
หมู่ 7 น้ าประปาไหลน้อย รบกวนกองช่างตรวจสอบให้ด้วยและจะมีแนวทางแก้ไข
อย่างไร ขอบคุณครับ 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ในช่วยเดือนมีนาคม 2565 ผู้บริหารก็ได้แจ้งให้ส ารวจถนนที่จะ

ด าเนินการซ่อมแซม และก็ได้มีการซ่อมแซมไปแล้ว ช่วงนี้ก็เป็นงานโครงการตาม
ข้อบัญญัติ ถ้างานซ่อมก็คงต้องรอไปอีกสักระยะ ก็ให้ส ารวจไว้ก่อนและน าเข้าแผน
เส้นไหนตรงไหนที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนก็ให้เอาขึ้นมาเป็นล าดับแรกๆเลย ส าหรับ
ท่อที่มีทราบกลบไว้ก็ฝากกองช่างช่วยไปตรวจสอบหาแนวทางแก้ไขให้ด้วย ส าหรับ
ท่อน้ าประปาไหลค่อยก็น่าจะแก้ไขได้อยู่เพราะเรามีงบกลางเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อน  

นายบุญมา มาลาอุตม ์
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา ท่านผู้บริหาร และ

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติ  กระผม             
นายบุญมา มาลาอุตม์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย               
หมู่ที่ 10 ขอเพ่ิมเติมจากท่าน อบต.พิพัฒน์ เหมือนถนนเส้นทางไปหนองผือ เป็น
ถนนที่ชาวบ้านใช้ร่วมกันเดินทางไปมาถึงจะซ่อมแล้วก็ยังช ารุดได้อีก ถ้ามี
งบประมาณก็อยากให้ซ่อมให้อีก ขอบคุณครับ 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ก็ฝากไปถึงคณะผู้บริหาร และทุกท่านก็ได้ไปอบรมมาแล้วถึงการใช้จ่าย

งบประมาณมันมีข้อก ากับอยู่ และให้ท าในอ านาจหน้าที่ของตัวเองเท่านั้น หากว่า
ท าไปแล้วผิดระเบียบ ถ้าหากท าแล้วไม่ผิดก็ให้ช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน
ต่อไป 

นายสมร มูลเพ็ญ 
(รองประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) - เรียนประธานสภา เลขานุการสภา ท่านผู้บริหาร และท่าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติ  กระผม             
นายสมร มูลเพ็ญ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เกี่ยวกับ
รายได้ของเกี่ยวกับมิเตอร์น้ าที่อยู่ภายในหมู่บ้านที่ อบต.เราเข้าไปบริหารจัดการ
หมู่บ้านอ่ืนๆ ผมก็ไม่ทราบว่ามีมิเตอร์ช ารุดเท่าไหร่แต่บ้านโนนแคน หมู่ 12 มี
มิเตอร์ช ารุดประมาณ 10 กว่าจุดเห็นมานานแล้วตั้งแต่ช่วงแรกๆ ก็ยังไม่เห็น
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เปลี่ยนซึ่งมันก็เป็นรายได้ของ อบต.ก็อยากให้มีการส ารวจและน าไปเปลี่ยนเพ่ือจะ
เป็นรายได้ของ อบต. และในวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมามีฝนตกหนักท าให้น้ า
กันเซาะริมถนนเส้นโนนแคน – หนองแสง ซึ่งทางรองนายกทั้ง 2 ท่านลงพ้ืนที่และ
ได้สั่งการให้น ารถไถไปดันดินขึ้นมาใส่ขอบทางเรียบร้อยแล้ว 

นายธนดล อินทะรังษี 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา ท่านผู้บริหาร และ

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติ  กระผม             
นายธนดล อินทะรังษี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย               
หมู่ที่ 8 น าเรียนหารือในส่วนของถนนเส้นทางไปชลประทานทางไปนาพ่อเอ ถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อน้ าขังพ่ีน้องเดินทางไปมาล าบาก ถนนเคยขาดแล้วครั้งหนึ่ง ถ้าหาก
ปล่อยไว้อีกอาจท าให้ขาดได้อีกก็อยากจะให้ไปด าเนินการซ่อมแซมให้ด้วยเพ่ือ
ความสะดวกในการเดินทางของพ่ีน้องที่ใช้เส้นทางนี้ และอีกเรื่องหนึ่งคือปัญหา    
ร่องน้ าหน้าบ้านผม เป็นแบบฝาคอนกรีตปิดท่านนายกก็ได้ให้รถน้ าไปฉีดท าให้             
น้ าไหลสะดวกข้ึนก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยครับ 
นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ 
(นายก อบต.สร้างถ่อน้อย)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติ ตามที่สมาชิกสภา อบต.ทุก
หมู่บ้านได้สอบถามถึงปัญหาต่างๆ ส่วนมากก็จะเป็นปัญหาที่มีความส าคัญจ าเป็น
และเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาถนน การซ่อมก็จะไม่เหมือนการสร้าง เมื่อมีรถสัญจร
ไปมาบ่อยๆ ก็ท าให้ถนนพังเหมือนเดิมก็กลายเป็นปัญหาเดิม ต่อไปในอนาคต              
คงต้องเป็นสร้าง แต่งบประมาณของเรามีอยู่อย่างจ ากัดไม่เพียงพอ ถ้าจะไปซ่อมใน
ขณะนี้ก็คงยังไม่ได้เพราะฝนฟ้าอากาศ หากไปซ่อมก็ต้องช ารุดอีกแต่ผมจะไปดูให้ 
อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องร่องระบายน้ า ที่จริง อบต.ท าให้แล้วคนที่จะดูแลก็คือ หน้า
บ้านใครหน้าบ้านเราก็ให้ดูแลกันเองไม่ใช่ว่าจะให้ อบต.ไปแก้ไขให้ทุกอย่างก็ไม่ใช่ 
ซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของผู้น าชุมชน ของชาวบ้านที่ต้องช่วยกันดูแล อย่างเช่นบ้าน
หนองไหล ในปีหนึ่งๆ จะมีการขุดรื้อท่อ ท าความสะอาดก็ต้องช่วยกัน เพราะว่า
ภาระงานของ อบต.ก็มีเยอะต้องรับผิดชอบทั้งต าบลแต่ปัญหาต่างๆ ก็ต้องช่วยกัน
แก้ไขปัญหากันต่อไป และอีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาขยะ เช่นทางออกไปทางบ้าน
สร้างถ่อนอก เมื่อมองดูแล้วก็เป็นภาพที่ไม่น่ามอง คือขยะทิ้งอยู่ข้างทางก็ให้ทาง
ชุมชนหาที่ให้แล้วจะไปด าเนินการก่อสร้างและชุมชนช่วยกันก าจัดช่วยกันเผา และ
อีกทางหนึ่งคือทางบ้านค าข่า – บ่อชะเนง ก็ให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ช่วยดูแลด้วย 
ทุกปัญหาก็ช่วยกันแก้ไขต่อไป ถ้าหากมีปัญหาเร่งด่วนก็โทรหาผมได้ตลอดเวลา 
ขอบคุณครับ 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ก็ขอฝากถึงสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน การที่จะท าบ่อขยะก็ขอให้เอาไป         

ท าในที่ลับตาหน่อย ออกจากถนนหรือนอกหมู่บ้านเพ่ือความสะอาดตา สวยงาม 
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ท่านใดมีอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีแล้ว ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าประชุมอย่าง
พร้อมเพรียงกันในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม  

 
  
ปิดประชุมเวลำ 15.30 น. 
 

(ลงชื่อ)        ธนิต เสียงใส        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายธนิต  เสียงใส) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 
 

(ลงชื่อ)     วลัลภ คุณสัตย์       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายวัลลภ  คุณสัตย์) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 
 

           (ลงชื่อ)  อดิพร รักษาศรี  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายอดิพร  รักษาศรี) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 2 
 

(ลงชื่อ)  ถาวร มีสัตย์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายถาวร    มีสัตย์) 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 1 
 

(ลงชื่อ) ไชยา  ลอยหา เลขานุการคณะกรรมการตรวจ 
(นายไชยา  ลอยหา)  รายงานการประชุม 

               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 5 
 
 
 
 

  
 


